



ที่ บก ๐๐๒๓.๓/ว ๕๖๕๓

ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

ถนนบึงกาฬ นครพนม บก ๓๘๐๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการดำเนินการ “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด - 19”

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดบึงกาฬ ด่วนที่สุด ที่ บก ๐๐๒๓.๓/ว ๒๗๔๖ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๒๖๔๒

ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดบึงกาฬ ได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินการตามแผน “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด - 19” โดยการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนให้เกิดวงปรึกษาหารือร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสภาองค์กรชุมชนในแต่ละตำบล เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการสู้ภัยกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางการดำเนินงาน รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19 ในระดับพื้นที่ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

จังหวัดบึงกาฬ ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินการตามแผนดังกล่าว ตอบแบบสำรวจการดำเนินการ “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัย โควิด - 19” เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในการรับมือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับพื้นที่ โดยสามารถตอบแบบสำรวจดังกล่าวผ่านระบบ Google Form ได้ทางเว็บไซต์ <https://qr.go.page.link/Swk9T> หรือ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณตชา ไชยาศิริวิไลซ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๔๒๔๙๒ ๔๗๗

โทรสาร ๐ ๔๒๔๙๒ ๔๘๐

สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จ.ึงกาฬ

เลขที่รับ ๒๖๑๕

วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓

เวลา.....

- ๑. งานบริหารทั่วไป
- ๒. กลุ่มงานมาตรฐาน
- ๓. กลุ่มงานส่งเสริมฯ
- ๔. กลุ่มงานกฎหมาย
- ๕. กลุ่มงานการเงินฯ

ศิริจันทร์



ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๒๖๑๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒ กันยายน ๒๕๖๓

1404

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการดำเนินการ “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด - 19”

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๑๒๐๓ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๑.๓/๑๓๓๐๓

ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินการตามแผน “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด - 19” โดยการอำนวยความสะดวก สนับสนุน ให้เกิดวงปรึกษาร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสภาองค์กรชุมชนในแต่ละตำบล เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการสู้ภัยกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามแนวทางการดำเนินงานรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติ สู้ภัยโควิด 19 ในระดับพื้นที่ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอให้จังหวัดแจ้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีผลการดำเนินการตามแผนดังกล่าว ตอบแบบสำรวจการดำเนินการ “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัย โควิด - 19” เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในการรับมือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โควโรนา 2019 ในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ สามารถตอบแบบสำรวจดังกล่าวผ่านระบบ Google Form ได้ทางเว็บไซต์ <https://qr.go.page.link/SwK9T> หรือ QR Code ห้ายหนังสือนี้ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองสาธารณสุขท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๗๒๒๕ / ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๗

ผู้ประสานงาน นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง/นางสาวสุพรรณนิภา เขียวไย



สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

กระทรวงมหาดไทย  
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
วันที่ 17 ส.ค. 2563  
เลขรับ 32962  
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ที่ สข.สย. ๐๘๕๘/๒๕๖๓

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

สำนักนโยบายและแผน สป.  
วันที่ 17 ส.ค. 2563  
เลขรับที่ 9065  
เวลา 14:57:00

เรื่อง ขอนำส่งสรุปประเด็นและมติที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓  
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๑๒๐๓ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปประเด็นและมติที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓  
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

กพล.สน.ม.ส.น.  
เลขรับที่ 1306  
วันที่ 17 ส.ค. ๒๕๖๓  
15.2๐๖  
17.๕.๖๓

๒. แบบสำรวจการดำเนินการ “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัย โควิด-19” จำนวน ๑ ฉบับ  
ตามที่ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม โดยมีมติและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่านในการบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข ในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยนโยบายรองรับสังคมสูงวัย ด้วยเห็นว่ากระทรวงมหาดไทยมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานด้านนโยบายรองรับสังคมสูงวัยในระดับเทศบาลและตำบล รวมทั้งการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในฐานะเลขานุการของ คสช. ขอส่งสรุปประเด็นและมติที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ดังรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

อนึ่ง ตามที่ สช. ได้ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านในการสนับสนุนการดำเนินการ “รวมพลังตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19” ตามหนังสือที่อ้างถึง เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในการรับมือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในระดับพื้นที่ และเพื่อการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนานโยบายและขับเคลื่อนการทำงานอย่างต่อเนื่อง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประสานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ตอบแบบสำรวจการดำเนินการ “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัย โควิด-19”

/ผ่านระบบ...

สรุปประเด็นและมติที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓  
วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสมานใจ ๑ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

เรื่อง	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช.
<p>๑. เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ</p> <p>๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ</p>	<p>สรุปประเด็น/สถานการณ์</p> <p>ประธานแจ้งที่ประชุมทราบดังนี้</p> <p>๑. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตัดการกึ่งเร่งด่วน จึงมอบให้ นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข รองประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมแทนในวงแรก</p> <p>๒. กรณีสถานการณ์ covid-19 ที่ จังหวัดระยอง ได้มีการสอบสวนโรค การบริหารจัดการกลุ่มเสี่ยงและการให้ข้อมูล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน จากการตรวจโรคเชิงรุกแล้วจำนวน ๓,๐๐๐ คน ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ โดยในวินาศบค.ชุดเล็กจะหารือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยกัน Save Rayong อย่างไรก็ตาม ประชาชนไม่ควรตื่นตระหนกจนเกินไป แต่หากไม่สบายใจสามารถไปรับการตรวจได้ และขอให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>รับทราบเรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ</p>
<p>๑.๒ รับรองระเบียบวาระการประชุม</p>	<p>การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ มีระเบียบวาระเพื่อทราบ จำนวน ๓ เรื่อง ระเบียบวาระสืบเนื่องจากการประชุม จำนวน ๑ เรื่อง ระเบียบวาระเพื่อพิจารณา จำนวน ๓ เรื่อง และระเบียบวาระอื่น จำนวน ๑ เรื่อง ซึ่งมีระเบียบวาระที่สำคัญ คือ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการ</p>	<p>รับรองระเบียบวาระการประชุม คสช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓</p>

เรื่อง	<p>สรุปประเด็น/สถานการณ์</p> <p>มันคงของมนุษย์ ได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน โดยมี ศาสตราจารย์ชาน รศ.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง เป็นประธาน เพื่อทำการศึกษารวบรวม วิเคราะห์ และเสนอแนะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืนต่อนายกรัฐมนตรี และจะจัดรับฟังความคิดเห็นต่อกฎหมายที่กำลังยกร่างเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานสังคมสูงวัยต่อไป</p>	<p>มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช.</p> <p>ในเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรม การคำนึงถึงเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นฐานสำคัญ และควรเพิ่มเติมประเด็นด้านธรรมชาติเข้าไปในมิติสิ่งแวดล้อมหรือมิติสังคมเพื่อให้แผนมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น (๒) มาตรการส่วนใหญ่เป็นภาวะปกติ จึงควรเพิ่มเติมในภาวะฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤติด้วย (๔) แผนควรสอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุฉบับที่ ๑ และ ๒ รวมทั้งนโยบายของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (๔) ข้อเสนอแนะต่อการสร้างบ้านพักคนชรา ควรเน้นสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน และสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีญาติให้ชุมชนช่วยดูแลแต่ต้องให้ความรู้แก่ชุมชน ซึ่งการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในชุมชนจะใช้ผู้ดูแลไม่เกิน ๑ แคนคนทั่วประเทศ และยังมีผลพลอยได้ในการสร้างงานให้กับประชาชนด้วย</p> <p>๒) ตามที่กระทรวงมหาดไทยจะเสนองบประมาณสนับสนุนให้มีอาสาสมัครท้องถิ่นในระดับเทศบาล และตำบลนั้น ขอให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพหลักในดูแลเรื่องนักบริบาล หรือ care giver เนื่องจากมีการบริหารจัดการเรื่องนี้ที่เป็นระบบ</p>
--------	--	---

เรื่อง	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช.
<p>๓.๓ ความคืบหน้าการขับเคลื่อนมิติ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยความ รับผิดชอบร่วมของสังคมกับอีสปอร์ตต่อ สุขภาพเด็ก</p>	<p>มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง ความรับผิดชอบร่วม ทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาพเด็ก เป็นข้อเสนอที่พัฒนามาจากการ ขับเคลื่อนใน มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง ผลกระทบ จากสื่อต่อเด็กเยาวชนและครอบครัว และมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง : กรณีเด็กไทยกับ ไอที ซึ่งปัจจุบันยังมีกฎหมายหรือมาตรการใดในการปกป้องคุ้มครองเด็กจกสื่อ ออนไลน์</p> <p>ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยและ ผู้ประกอบการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้ร่วมกัน (๑) กำหนดกฎเกณฑ์ กติกาสถาพรณะ (๒) ศึกษข้อมูลและผลกระทบเพื่อสื่อต่อ สาธารณสุข (๓) ให้นำหน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการตามกฎหมายเพื่อการเฝ้าระวังและ ดูแล (๔) จัดทำกฎหมายใหม่เพื่อกำกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอีสปอร์ตในทุกด้าน ทั้งนี้ เพื่อการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเติบโตทางเศรษฐกิจกับกิจกรรม</p>	<p>มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช. สมัชชาสุขภาพของไทยมีความพร้อมในด้านการศึกษาอยู่แล้ว (๔) สามารถจัดแบบออนไลน์ดูขานานได้ โดยให้มีการเชื่อมสัญญาณกลางไปในแต่ละจังหวัด ซึ่งจะง่ายต่อการบริหารจัดการ ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งว่า หากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ อาจขอสนับสนุนงบกลางของกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติม และให้ประสานหน่วยงานด้านสุขภาพอื่นๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัด</p> <p>รับทราบความคืบหน้าการขับเคลื่อนมิติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสุขภาพเด็ก ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑) ขอให้แก้ไข กลไกการขับเคลื่อน “พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕” เป็น “พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐” และเสนอให้ “สภาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย” เป็นองค์กรหลักร่วมขับเคลื่อนด้วย</p>

เรื่อง	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช.
<p>๕. ๒ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้งและสนับสนุนการจัดตั้งสภาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และแผนปฏิบัติการจัดตั้งสภาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓</p>	<p>พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕(๓) กำหนดให้ “คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) มีหน้าที่และอำนาจในการจัดให้มีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และสนับสนุนในการจัดให้มีสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น” และมาตรา ๔๐ กำหนดให้ “การจัดตั้งสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น หรือสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คสช. กำหนด” นั้น คสช. ได้ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้งและสนับสนุนการจัดตั้งสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และ คสช. ได้ใช้เป็นการรอบแนวทางในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>คสช. ได้ติดตามและสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งประชุมหารือแลกเปลี่ยนภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ ได้ข้อสรุปว่า เห็นควรปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้งและสนับสนุนการจัดตั้งสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ฉบับใหม่ โดยเพิ่มสาระสำคัญ “ให้ คสช. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร/จังหวัด และมีคณะกรรมการจัดและขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร/จังหวัด ที่ คสช. แต่งตั้งมีจำนวนตามความเหมาะสมจากภาคส่วนต่าง ๆ ภายในกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัด โดยมีกรรมการที่มาจากภาคส่วนประชาชนและเอกชนร่วมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และมีหน้าที่ สนับสนุนให้มีการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร หรือสมัชชาสุขภาพจังหวัดอย่างมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ</p>	<p>๑) เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้งและสนับสนุนการจัดตั้งสภาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ</p> <p>๒) รับรองมติการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ระเบียบวาระที่ ๕.๒ และมอบให้ คสช. เสนอร่างประกาศดังกล่าวให้ประธาน คสช. พิจารณาลงนาม ต่อไป</p> <p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>(๑) ขอให้เพิ่มเติมและแก้ไขร่างประกาศฯ โดย (๑) เพิ่ม องค์การปกครองรูปแบบพิเศษ เมืองพัทยา ด้วย (๒) แก้ไขคำ “สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น” เป็น “สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น” ทั้งฉบับ (๓) หน้า ๓ ข้อ ๖ (๒) แก้ไขคำว่า “ฉันทามติ” เป็น “ฉันทมติ” (๔) หน้า ๔ ข้อ ๙(๑) แก้ไขคำว่า “การวิจัยพัฒนา” เป็น “การวิจัยและพัฒนา” (๕) ควรกำหนดเรื่อง การติดตามและประเมินผลที่ชัดเจน</p>

แบบสำรวจการดำเนินการ “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19”

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เลขที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๑๒๐๓ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินการ “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19” ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อประสานการดำเนินการต่อไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

ในการนี้ เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในการรับมือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับพื้นที่ และเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนานโยบายและขับเคลื่อนการทำงานอย่างต่อเนื่อง สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ตอบแบบสำรวจการดำเนินการ “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัย โควิด 19” โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจผ่านระบบ Google form ได้ทาง <https://1th.me/kCRQ3> หรือ QR code ดังรายละเอียดปรากฏ โดยขอความกรุณาให้ตอบภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓



แบบสำรวจการดำเนินการ  
“รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ช่วยชาติสู้ภัยโควิด19”

๒. กรณีมีข้อสงสัยสามารถประสานงาน ได้ที่
  - ๑) นายจักรรินทร์ สีมา สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  
เบอร์โทร ๐๙ ๑๗๕๓ ๖๕๖๕  
email: jakkarin@nationalhealth.or.th
  - ๒) นางสาวปรานอม โอสาร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  
เบอร์โทร ๐๘ ๕๑๑๕ ๐๙๙๐  
email: pranom@nationalhealth.or.th



๕. ผลการดำเนินการที่เกิดขึ้น (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)

- เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนการป้องกันแก้ไขปัญหา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล
- เกิดแผนหรือร่างแนวทางการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมจากหลากหลายภาคส่วน
- เกิดข้อตกลงร่วม/มาตรการ/ธรรมเนียม ในการหนุนเสริมให้เกิดมาตรการทางสังคมในระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล (โปรดระบุ).....
- เกิดการประกาศมาตรการทางสังคม/ธรรมเนียม/ข้อตกลงของชุมชนที่ทุกภาคส่วนตกลงจะแก้ไขปัญหา ร่วมกัน
- มีการดำเนินการตามมาตรการทางสังคม/ธรรมเนียม/ข้อตกลงของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม (โปรดระบุ).....
- เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด 19 ระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล อย่างต่อเนื่อง (โปรดระบุ) .....
- อื่นๆ.....

๖. ประโยชน์จากการจัดทำมาตรการทางสังคม/ธรรมเนียม/ข้อตกลงของชุมชน ในการรับมือสถานการณ์โควิด 19 (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)

- รับมือสถานการณ์ได้ดีขึ้น
- เกิดความร่วมมือต่อเนื่อง
- ได้เครือข่ายร่วมทำงานพัฒนาใหม่ๆ
- ไม่มีประโยชน์ หน่วยงานทำงานอยู่แล้ว

๕. ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)

- ไม่ชัดเจนในเป้าหมายและวิธีการทำงาน
- ไม่รู้จักภาคประชาสังคมในพื้นที่ ไม่เคยทำงานร่วมกันมาก่อน
- มีข้อติดขัดในการประสานการทำงานระหว่างกัน
- เมื่อมีปัญหา ข้อติดขัด ไม่รู้จะปรึกษาใคร
- ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ
- ขาดงบประมาณในการดำเนินการ

๖. ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะอื่นๆ .....

.....

---

ผู้ตอบแบบสำรวจ .....

ตำแหน่ง /หน่วยงาน.....